

ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๙๘/ว. ๖๖๕๓



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๑๘/๖๔ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่น ๒
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ได้จัดโครงการ
อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่น ๒ ระยะเวลา ๔ เดือน
ระหว่างวันที่ ๒ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของพยาบาลทั้งด้านความรู้ และด้านทักษะการพยาบาลตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในทุกระยะของการเจ็บป่วย และเพื่อสร้างเครือข่าย
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับเขตบริการสุขภาพและระดับประเทศ การอบรมครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) ๕๐ หน่วยคะแนน

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมโดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวใช้ในการจัดการอบรมเท่านั้น โดยค่าที่พักและค่าเดินทางผู้เข้าอบรมสามารถ
เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และทางวิทยาลัยฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนระบบได้ด้วยตนเอง
พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ E-mail : chutimap@bcns.ac.th ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี ชื่อบัญชี “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี บริการวิชาการ” เลขที่บัญชี
๑๑๕ - ๓ - ๕๐๘๓๘ - ๙ หมดเขตลงทะเบียนภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้อบรมสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครตัวจริงได้ที่ www.bcns.ac.th ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดก่อน พร้อมส่งใบสมัคร
ตัวจริงมายังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แก่ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ชุตินภาพ รัชวัตร

(นางสาวประกริต รัชวัตร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๙๔๘ ต่อ ๑๔๔
โทรสาร ๐ ๓๖๒๒ ๒๔๘๐



QR code เพื่อลงทะเบียน